



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๙๗๔

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๐๖ ข่าวก มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส.ค.ส.

(นางสิริกาญจน์ สุวณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.เร่ง ประสานโรงแรม จัดตั้ง Hospitel รองรับผู้ป่วย โควิด-๑๙ ที่ต้อง เฝ้าระวังอาการ	matichon, m๒fnews, mgronline, newtv, posttoday, fm๙๑bkk, prachachat, bangkokbiznews, thansettakij, thethaipress, facebook.com/Posttoday, twitter.com/prachachat, twitter.com/Ruamduay, twitter.com/PostToday, twitter.com/Matichon Online	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กทม.จึงเตรียมความพร้อมตามแผนการรองรับ ระดับที่ ๒ คือ การจัดตั้งโรงพยาบาลโรงแรม (Hospitel) โดยเปลี่ยนโรงแรม ให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ หรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เพื่อให้โรงพยาบาลหลักมีเตียงเพียงพอรองรับ ผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอยู่ระหว่าง ติดต่อกับโรงแรมที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาล (รพ.) สังกัด กทม. สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วม เป็นเครือข่ายกับ รพ.กทม.เพื่อปรับโรงแรมเป็น Hospitel สามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่</p> <p>- การจัดตั้ง Hospitel เป็นการพัฒนาหอผู้ป่วยเฉพาะกิจนอกสถานพยาบาล โดยการขยายพื้นที่การดูแลรักษาผู้ป่วย หรือเพิ่มจำนวนเตียงรักษาอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ อาการไม่รุนแรง ไม่จำเป็นต้องอาศัยเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ซับซ้อน แต่ยังสามารถแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้ สามารถ ได้รับการดูแลโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และป้องกันไม่ให้เกิดไป แพร่กระจายเชื้อในชุมชน โดยหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จะต้องผ่านการตรวจ ประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือ ผู้ประกอบการโรงแรมใน พื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อจัดตั้ง Hospitel รองรับผู้ป่วยโรค โควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานผู้ประกอบการ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าร่วมเป็นโรงพยาบาล โรงแรม (Hospitel) เพื่อรองรับ ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งเป็น ผู้ติดเชื้อที่สามารถดูแลสุขภาพ ตนเองได้ อาการไม่รุนแรง</p>
๒	กทม.สั่งปิด สถานที่เสี่ยง ๔ กลุ่มถึง ๓๐ เม.ย.นี้ พร้อมกำชับ แนวทางปฏิบัติ พนักงานขับรถ รับส่งผู้ติดเชื้อ	matichon, fm๙๑bkk, thansettakij, tidhoo, today.line.me, bangkokbiznews, facebook.com/fm๙๑ trafficpro, twitter.com/Matichon Online	<p>- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รผว.กทม. กล่าวหลังการประชุมศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ ว่า สำนักพัฒนาสังคม (สพส.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด้านการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู ได้รายงาน ต่อที่ประชุมว่าได้มีประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุ พิเศษ ๔ แห่ง ได้แก่ (๑) ปิดสถานศึกษาฝักอาชีพในสังกัด สพส. ประกอบด้วย โรงเรียนฝักอาชีพ กทม. และศูนย์ฝักอาชีพ กทม.ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๐ เม.ย.๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ยกระดับความเข้มข้นการ ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียนฝักอาชีพ ศูนย์ ฝักอาชีพ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อน</p>	<p>- สำนักอนามัย และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ การ ประชา สัม พันธ์ การ ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียนฝักอาชีพ ศูนย์ฝัก อาชีพ สถานรับเลี้ยงเด็ก</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	โควิดไป รพ.		<p>บุคลากรทางการศึกษา กทม. และวิทยาการส่งเสริมอาชีพจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (๒) ปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๐ เม.ย. ๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ส่วนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก มาปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดและวางแผนการเรียนการสอน รวมทั้งดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. ในช่วงปิดสถานศึกษาชั่วคราว (๓) ปิดศูนย์บริการผู้สูงอายุติดเตียง และหน่วยบริการทางสังคมผู้สูงอายุท่วยขวาง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๐ เม.ย. ๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (๔) งดการจัดกิจกรรม การศึกษาดูงาน การฝึกภาคปฏิบัติจากหน่วยงาน และบุคคลภายนอกในบ้านผู้สูงอายุบางแค ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๐ เม.ย. ๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กทม. เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๔) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>วัยเรียน ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์บริการผู้สูงอายุของ กทม.</p>
๓	<p>ระดมเครือข่าย สมัชชาสุขภาพ ขยับนโยบาย สาธารณะ ในกรุงเทพฯ</p>	<p>เดลินิวส์, dailynews</p>	<p>- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รมว.กทม. ในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ กทม. กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะของ กทม.ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ว่า การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อผลักดันประเด็นนโยบายสาธารณะไปสู่การขับเคลื่อนผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน โดยที่ประชุมจะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประเด็นนโยบายสาธารณะจากเครือข่ายต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ ด้านการให้บริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอาหาร และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดหัวข้อเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขับเคลื่อนเชื่อมโยงกลไกพัฒนาพื้นที่สาธารณะชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- สำหรับประเด็นที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กทม. ประกอบด้วย</p> <p>(๑) มหานครสีเขียวสะดวกสบาย : การพัฒนาพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ</p> <p>(๒) มหานครปลอดภัย : การให้บริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>(๓) มหานครปลอดภัย : อาหาร อาทิ ความสะอาดและปลอดภัยเชื้อโรคของน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ และ (๔) มหานครปลอดภัย : การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฝุ่น PM ๒.๕ จากท่อไอเสีย การจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว เป็นต้น</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะของ กทม. เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒</p>	<p>- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๔	กทท.สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรแปลงใหญ่ด้วยนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่	เดลินิวส์, ข่าวสด, innews	- นายขจิต ชัชวานิชย์ รป.กทท. กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกรุงเทพมหานคร (กทท.) ว่า โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กทท.มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการร่วมกัน เป็นการยกระดับการผลิตสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดรับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยาที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยมีคณะกรรมการบริหารฯที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติพิจารณา เห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เบื้องต้นมีมติเห็นชอบแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบทั้งสิ้น ๗ แปลง ได้แก่ (๑) แปลงใหญ่ข้าวแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก (๒) แปลงใหญ่ข้าวแขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา (๓) แปลงใหญ่หญ้าปูลานาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี (๔) แปลงใหญ่ตลาดไก่พื้นเมือง ๔.๐ มูลค่าเพิ่มเชิงการค้าเพื่อการส่งออก เขตคลองสามวา (๕) แปลงใหญ่ข้าวแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก (๖) แปลงใหญ่เกษตรกรเมืองมีนพัฒนาแพะนม เขตมีนบุรี และ (๗) แปลงใหญ่ข้าวแขวงคูฝิ่งเหนือ เขตหนองจอก รวมงบประมาณ ๒๐,๗๖๔,๐๐๐ บาท คณะกรรมการฯ มีมติแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อความชัดเจน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ หน่วยงานภาครัฐระดับกรมและกระทรวงพิจารณาอนุมัติต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - ดำเนินโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กทท.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ กรุงเทพฯ	- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กทท.ตามแผนงานจำนวน ๗ แปลงในพื้นที่ กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง
๕	กทท. เตรียมปรับโฉมสวนลุมพินี ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ยกระดับสู่สวนสาธารณะระดับโลก	thansettakij, ryt๙, infoquest, innews, prachachat, facebook.com/Prachachat Online, twitter.com/Thansettakij	- นายชาติร์ วัฒนเขจร รป.กทท. กล่าวว่า กทท.เตรียมแผนปรับปรุงและพัฒนาสวนลุมพินี ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพฯ จัดสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน เริ่มเปิดบริการในปี ๒๕๔๘ นับเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีลักษณะการใช้งานแบบเอนกประสงค์ เป็นที่ตั้งของศูนย์นันทนาการ สมาคม ชมรมต่าง ๆ ล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ เปรียบเสมือน “ปอด” สำคัญของคนเมือง	<u>ด้านบวก</u> - พัฒนาปรับปรุงสวนลุมพินีทั้งระบบ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่ ยกระดับสู่การเป็นสวนสาธารณะระดับโลก และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงสวนลุมพินีและผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการและทุกภาคส่วนที่มีต่อการปรับปรุงสวนลุมพินี

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.			<p>- จากการสำรวจสภาพปัจจุบัน พบว่าอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรวมถึงระบบสาธารณูปโภค มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา กทม.จึงเตรียมที่ปรับปรุงและพัฒนาสวนลุมพินีครั้งใหญ่ แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ปรับปรุงโครงการพื้นฐานและสาธารณูปโภคในสวนให้แล้วเสร็จ เช่น งานระบบท่อและงานระบายน้ำใต้ดิน และการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในบึง การปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับทางเดิน-วิ่ง และงานปรับปรุงอาคาร ระยะที่ 2 เน้นการพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและระยะที่ 3 พัฒนาพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ กทม.ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการและภาคเอกชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาสวนลุมพินีครั้งนี้ร่วมกัน</p>		
๖	ขยายบ้านพักคนชรา ๔ มุมเมือง จัดสวัสดิการเสริมชีวิตบ้านปลาย	ไทยรัฐ, เดลินิวส์, thairath, dailynews	<p>- นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กล่าวว่า กทม.มีนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยจัดหาพื้นที่ขยายบริการบ้านพักคนชรา ๔ มุมเมือง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ แห่ง คือ บ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม เขตคลองสามวา พื้นที่ประมาณ ๓๒ ไร่ พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพยายามจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงวัยในกรุงเทพฯ ด้วยการสงเคราะห์ช่วยเหลือตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เช่น ทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล การจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดตามที่กฎหมายกำหนด การจ่ายเงินสงเคราะห์จัดการศพ ทั้งนี้ สถานสงเคราะห์บ้านผู้สูงอายุบางแค ๒ ได้จัดบริการด้านสวัสดิการและให้การสงเคราะห์อุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุเพศหญิง เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปัจจัยสี่ตลอด ๒๔ ชม. ขณะที่ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง จัดบริการทางสังคมในรูปแบบสโมสรผู้สูงอายุแบบเข้าไป-เย็นกลับ เน้นกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ตลอดจนการจัดฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุเพื่อสร้างรายได้</p> <p>- นายไพฑูริ ชันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา (สนย.) กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสภาพพื้นที่รองรับการก่อสร้างโครงการบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม ระยะที่ ๑ ในพื้นที่เขตคลองสามวา พบว่า ได้ทำการถมดินและขุดสระน้ำสระที่ ๑ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขุดต่อเนื่อง</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ยกระดับคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการรองรับผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักพัฒนาสังคม สำนักการโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม เขตคลองสามวา และแผนการขยายพื้นที่บริการบ้านพักคนชรา ๔ มุมเมือง ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๖			ในสัปดาห์ที่ ๒ ซึ่งคืบหน้าไปแล้วกว่า ๒๐% คาดจะแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือน เม.ย.นี้		
๗	แจ้งมาตรฐานส่งต่อผู้ป่วยโควิด-๑๙ ศูนย์เฝ้าระวังภัยยึดลำดับอาการ	เดลินิวส์, dailynews,	- นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักงานแพทย์ (สนพ.) กล่าวถึงการประสานส่งต่อผู้ป่วย เพื่อเข้าพักรักษาใน Hospitel และ รพ.สนามว่า ที่ผ่านมา สนพ. เน้นปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด โดยเปิดบริการสายด่วน ๑๖๖๙ ศูนย์เฝ้าระวัง เพื่อรับแจ้งและบริหารจัดการเตียง รวมถึงประสานรับและส่งต่อผู้ป่วย โดยคัดแยกผู้ป่วยตามลำดับอาการรุนแรงของโรค สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย หรือไม่มีอาการจะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาใน รพ.สนาม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการควบคุมและตรวจคัดกรองก่อนเข้าสู่การรักษา สำหรับกลุ่มที่มีอาการ หรือมีความเสี่ยงจะส่งต่อไปเข้ารับการรักษาที่ รพ.หลัก สำหรับหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จะเป็นสถานที่ดูแลพักฟื้นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาใน รพ.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕-๗ วัน มีภาพถ่ายรังสีปอดคงที่ไม่มีอาการไข้ ยืนดีให้ความร่วมมือ สามารถสื่อสารและดูแลตนเองได้ดี ไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช กรณีมีโรคประจำตัวต้องควบคุมอาการได้ดี เตรียมยาให้พร้อมสำหรับรับประทุกันด้วยตนเองจนครบตามแผนการรักษาของแพทย์ ในกรณีผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงต้องกลับเข้า รพ.หลัก เพื่อให้การดูแลรักษาต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุด - ขยายโรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ ที่เพิ่มขึ้น	- สำนักงานแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุด รวมถึงการขยายโรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ของ กทม.

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์